



พันธกิจที่ 3 ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อนุรักษ์ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

1. โครงการศึกษาปัญหาท้องถิ่นและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. โครงการคนดีศรีวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
3. โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นฯ
4. โครงการปลูกฝังค่านิยมของนักศึกษาในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการศึกษาปัญหาท้องถิ่นและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านกระซ้าขาว คนในชุมชนมีอาชีพทำกะปิ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิม และยังขาดการรวบรวม การถ่ายทอดรวมถึงการอนุรักษ์องค์ความรู้อย่างเป็นระบบและถูกหลักวิชาการ และเพื่อนำเผยแพร่และพัฒนาให้คงไว้ ซึ่งเป็นการนำไปสู่การถ่ายทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้สืบเนื่องต่อไป

การดำเนินโครงการศึกษาปัญหาท้องถิ่นและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิ กรณีศึกษา บ้านชายทะเลบางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า บ้านกระซ้าขาว ตำบลบ้านบ่อ อำเภอมะนัง จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน 2552 – มกราคม 2553 ผลการดำเนินงาน ทำให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์กะปิ และควรมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นอาชีพสร้างรายได้ และทราบแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิ นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์



2. โครงการคนดีศรีวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

มีวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะ 11 ประการ ได้แก่ การรักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือนและชุมชน มีจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีวิถีประชาธิปไตย เป็นผู้ประหยัด ออมและนิยมไทย ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรมหรือหลักธรรมของศาสนาอื่นที่นักศึกษานับถือ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีวินัยจราจร เป็นคนตรงต่อเวลา การปฏิบัติตนในการเข้าแถวเรียงลำดับก่อน-หลังในการเข้ารับบริการต่าง ๆ การปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยและกลุ่มโดยเคร่งครัด และไม่พัวพันยาเสพติด และข้อ 2 ยกย่องผู้กระทำความดีให้บุคคลทั่วไปรับทราบ

ผลการดำเนินการ นักศึกษามีพฤติกรรมที่เป็นไปตามคุณลักษณะ 11 ประการที่กล่าวไปแล้ว ร้อยละ 60 ของนักศึกษาทั้งหมด โดยประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้น และนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553

ปัญหา/อุปสรรค การทำกิจกรรมยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากระยะเวลาจำกัดและขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในงานกิจกรรมนักศึกษา



3. โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร

มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรรู้คุณค่า ฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม มาจัดบอร์ดนิทรรศการ และเพื่อสร้างฐานข้อมูลประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร และมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นจัดทำขึ้นตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครด้านการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมโดย โครงการนี้ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ ได้ปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรรู้คุณค่า ฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาครให้คงอยู่ต่อไป ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม นำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม มาจัดบอร์ดนิทรรศการสอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น และได้ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าและรวบรวมฐานข้อมูลประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาครแทรกอยู่ในรายวิชา วท 0209 เทคโนโลยีมีลัดมีเดียและมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป



4. โครงการปลูกฝังค่านิยมของนักศึกษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้รู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน นักศึกษาตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

